



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 15 มิถุนายน 2563

เรื่อง

1. หนุนเกษตรกรสรุพรรณทำปศุสัตว์คู่ปลูกหญ้าเนเปียร์
2. ตรวจสอบสิทธิ์ "เยียวยาเกษตรกร" ผู้ต้องการสิทธิ์ ยื่นคำร้องได้ 7 หน่วยงาน
3. ขมิ้นชัน-โพล แปลงใหญ่
4. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
5. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
6. กรมชลประทานบริจาคซื้ออุปกรณ์แพทย์
7. 'วิษณุ'รับขาดงบเลือกตั้งท้องถิ่นไร้อนาคต
8. ภาพข่าว: แสดงวิสัยทัศน์
9. ดีเดย์ปิดอ่าวไทย15มีย.ฟื้นฟูสัตว์น้ำพื้นที่8จว.
10. จากบางกอกน้อยสู่บางพลัด'CPF Food Truck' ส่งอาหารปลอดภัยจากใจ..สู่ชุมชน
11. ชงขอรบ.2หมื่นล้านปลูกเที่ยว จ่าย40%ค่าที่ปัก-ตัวเครื่องบิน
12. ชวนคนไทยปรับเจตคติเคารพความเป็นมนุษย์

สื่อ

- เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
thairath.co.th
thairath.co.th
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
มติชน
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
มติชน (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)

หัวข้อข่าว : หนุนเกษตรกรสุพรรณทำปศุสัตว์คู่ปลูกหญ้าเนเปียร์

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 25814 หน้า : 19(ล่างขวา)

หนุนเกษตรกรสุพรรณ ทำปศุสัตว์คู่ปลูกหญ้าเนเปียร์



น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรมืออาชีพใหม่ที่สร้างรายได้มั่นคง โดยสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ ควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์และจำหน่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายนอกจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ จึงร่วมมือกับ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการ “การตลาดนำการผลิต” เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ โคเนื้อขุน กระบือเนื้อ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62-30 พ.ย. 65

ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท (สศท.7) พบ จ.สุพรรณบุรี เป็นแหล่งผลิตปศุสัตว์ลำดับที่ 5 ของภาคกลาง ปัจจุบันมีการเลี้ยงโคเนื้อ 140,469 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 6,405 ราย ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ ศรีประจันต์ และสามชุก ส่วนการเลี้ยงแพะมี 24,649 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 895 ราย ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ สองพี่น้อง และด่านช้าง จึงมีความต้องการอาหารสัตว์ในปริมาณมาก อีกทั้งตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการโคเนื้อจำนวนมาก นอกจากจะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคแล้วยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ โดยเฉพาะหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่งเป็นพืชมีคุณค่าทางอาหาร ให้ผลผลิตต่อไร่สูง เป็นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนในการเลี้ยงโคขุนควบคู่กันไป ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาสนับสนุนด้านองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีแหล่งอาหารสำหรับปศุสัตว์อีกด้วย

ด้าน นายชิวดี เม็งเอียด ผอ.สศท.7 กล่าวเสริมว่า การเลี้ยงโคขุน มีต้นทุนเฉลี่ย 41,835 บาท/ตัว เกษตรกรจะนำโคที่มีน้ำหนักประมาณ 290 กิโลกรัม เลี้ยง 110 วัน เมื่อได้น้ำหนักประมาณ 486 กิโลกรัม จะจำหน่ายในราคา



44,267 บาท/ตัว ได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 2,432 บาท/ตัว โดยพ่อค้าจะรวบรวมส่งออกไปยังประเทศเวียดนามและจีน ส่วนการเลี้ยงแพะขุน มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,512 บาท/ตัว เกษตรกรจะนำแพะที่มีน้ำหนักประมาณ 14-16 กิโลกรัม นำมาขุน 90 วัน เมื่อได้น้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัม จะจำหน่ายในราคา 3,995 บาท/ตัว ได้กำไร 483 บาท/ตัว ซึ่งพ่อค้าจะรวบรวมส่งไปยังประเทศเวียดนาม และมาเลเซีย

สำหรับการปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 2,185 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.หนองหญ้าไซ และดอนเจดีย์ เกษตรกรผู้ปลูก 338 ราย มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 20,763 บาท/ไร่/ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ย 6 รอบ/ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 43,326 กิโลกรัม/ปี ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 1.20 บาท/กิโลกรัม ให้กำไร 31,228 บาท/ไร่/ปี ส่งขายให้กับฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ใน จ.สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ เกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจรายละเอียดการผลิตและการตลาดด้านปศุสัตว์ใน จ.สุพรรณบุรี สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.7 โทร. 0-5640-5007-8 หรืออีเมล zone7@oae.go.th



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ thairath.co.th
หัวข้อข่าว : ขมิ้นชัน-โพล แปลงใหญ่

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : - หน้า : -

ขมิ้นชัน-โพล แปลงใหญ่

ส-เส-เส

15 มิ.ย. 2563 05:01 น.

SHARE | f t w



ตลาดมีแนวโน้มความต้องการพืชสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19... สมุนไพรไทยจึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน

เนื่องจากใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสมุนไพรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เปรียบเทียบระหว่างการผลิตขมิ้นชันและโพลของเกษตรกร 326 ราย ในพื้นที่จังหวัดพังงา, สุราษฎร์ธานี, มหาสารคาม, สระแก้ว และราชบุรี

พบว่าการผลิต ขมิ้นชัน ในโครงการแปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 14,931 บาท/รุ่นการผลิต 1 ปี ได้ผลผลิตไร่ละ 1,684 กก. เกษตรกรรายได้ กก.ละ 23.17 บาท คิดเป็นกำไรไร่ละ 24,088 บาท

ในขณะที่เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่แปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 16,382.69 บาท ได้ผลผลิตไร่ละ 1,698.78 กก. ราคาขาย กก.ละ 22.30 บาท...ได้กำไรไร่ละ 21,500.11 บาท
เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่า 8.86% ได้กำไรมากกว่า 12%



ส่วนการปลูก โพล ในโครงการแปลงใหญ่ มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 24,664 บาท/รุ่นการผลิต 2 ปี ได้ผลผลิตไร่ละ 3,341 กก. ขายได้ราคา กก.ละ 23.66 บาท คิดเป็นกำไรไร่ละ 54,377 บาท

ขณะที่เกษตรกรรายย่อยมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 26,316.40 บาท ได้ผลผลิตไร่ละ 2,858.77 กก. ขายได้ราคา กก.ละ 24.21 บาท...ได้กำไรไร่ละ 42,894.42 บาท

เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มีต้นทุนการผลิตน้อยกว่า 6.28% มีกำไรมากกว่า 26.77%

ผลการเปรียบเทียบการทำเกษตรนอกพื้นที่แปลงใหญ่ นอกจากจะมีต้นทุนการจัดการมากกว่าแปลงใหญ่ ผลผลิตและราคายังขายแตกต่างกัน เกษตรกรควรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ จะช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายการตลาด ได้ราคา และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ส-เส-เส

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานฯ การท่องเที่ยว ส-เส-เส ขมิ้นชัน โพล สมุนไพร สมุนไพรไทย โครงการแปลงใหญ่ เกษตร

รหัสข่าว: I-I200615000653

หน้า: 1/1



เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563..... ● กระทรวงเกษตรฯ เคารพมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จากผลกระทบโควิด-19

ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน คณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนฯ มีมติเห็นควรมีมาตรการช่วยเหลือแก่ผู้กู้ยืมดังนี้ 1. ไม่คิดดอกเบี้ย 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ต.ค. 63 ยกเว้นลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีและศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำพิพากษาตามยอมแล้ว 2. งดการขายทอดตลาดแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ยึดทรัพย์ไว้ทุกราย ถึงวันที่ 31 ต.ค. และ 3. ชะลอการบังคับคดีแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกัน ถึงวันที่ 31 ต.ค. เว้นแต่กรณีที่เกิดล้มละลายหรือล้มเลิกกิจการ

● แจ้งข่าวหน้าเกษตร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เปิดอีเมล agri@dailynews.co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655 ส่วนเมล LUKSANASAKR@DAILYNEWS.CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ..... ●

นายทะเล่าปลี





การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในหลายภาคส่วน แม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งเงินเยียวยา การส่งเสริมด้านการตลาด จนถือว่าได้ผ่อนคลายนความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังตกค้างไม่ได้รับเงินเยียวยา ก็ไม่รู้ว่ามิใช่ผิดพลาดในขั้นตอนไหน ซึ่งหลังจากกระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ จนถึงวันสุดท้ายเมื่อ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่ามีรายชื่อผู้ยื่นอุทธรณ์กว่า 1.8 แสนคน จาก 6 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อก่อนหน้านั้น แต่ไม่พบเนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่ได้อนุมัติ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 8 หมื่นราย ซึ่งปัจจุบันได้จัดส่งเงินเยียวยาให้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาติดขัด 2.เป็นเกษตรกรแต่มีอาชีพรับจ้าง ชำช้อนกับระบบประกันสังคมด้วย ประมาณ 8 หมื่นราย ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง และให้พิจารณาเป็นรายกรณี และต้องหารือกับประกันสังคมให้ชัดเจนด้วย 3.เกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิจำนวน 8 หมื่นราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติไม่ได้ เพราะขัดกับเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรี (กรม.) ที่ให้เยียวยาให้กับกลุ่มที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิเท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าเป้าหมายของการ

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ดังนั้นเกษตรกรกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จึงจะยกไปพิจารณาในคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ หากได้รับความเห็นชอบก็สามารถจ่ายจ่ายได้ทันที 4.เกษตรกรที่มีรายชื้อซ้ำซ้อนกับที่ยื่นขอในโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ได้สละมาใช้สิทธิ์รับการเยียวยาฝั่งภาคการเกษตร ประมาณ 1,000 ราย กลุ่มนี้ควรได้รับการเยียวยาเช่นกัน 5. เกษตรกรที่ถูกตีคอกมาจากโครงการไม่ทิ้งกันก่อนหน้านี้ เพราะตรวจพบว่าไม่มีรายชื้อเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร 2,000 ราย แต่ภายหลังโครงการเราไม่ทิ้งกัน เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และรับเงินเยียวยาไปแล้ว 6. กลุ่มข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ ประมาณ 2,000 ราย กรณีนี้จะไม่ได้รับการเยียวยาตามเงื่อนไข แต่กระทรวงเกษตรฯ ต้องมีเหตุผลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตอบคำถามในพื้นที่ได้...ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่า เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา และยื่นอุทธรณ์ไว้แล้ว จะได้รับการเยียวยาหรือไม่ อย่างไรต่อไป

นอกจากเรื่องการเยียวยาแล้ว ยังมีความเดือดร้อนของคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ก็คือ ผู้ที่เป็นหนี้ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต่างได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีพ ซึ่งล่าสุด ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปแล้ว โดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

สำหรับ มาตรการที่กระทรวงเกษตรฯ ได้เกาะมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ 1. คิดดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ยืมในอัตราร้อยละศูนย์ต่อปีของเงินต้น เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีและศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำพิพากษาตามยอมแล้ว 2. งดการขายทอดตลาดแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขายทอดตลาด เป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และ 3. ชะลอการบังคับคดีแก่ผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันเป็นระยะเวลานับตั้งแต่วันที่กรมบังคับคดีได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เว้นแต่กรณีที่ใกล้สิ้นระยะเวลานับบังคับคดี...

ขุนเกษตรฯ

กรมชลประทานระดมบริจาคซื้ออุปกรณ์แพทย์

กรมชลประทานจัดงานครบรอบ 118 ปี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ นอกจากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแล้ว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยฯ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวง พร้อมด้วยนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้บริหารกรม ได้เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน และมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญาชนทกิกขุ ชลประทานด้วย

นายทองเปลวกล่าวว่า การจัดงานนิทรรศการในปีนี้เป็นครั้งแรกที่กรมจัดนิทรรศการในรูปแบบ

เสมือนจริงบน Website 118 ปีกรมชลประทาน (<http://exhibition.rid.go.th/118/>) ที่ออนไลน์ไปทั่วโลก โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการในช่วงวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563 จะได้ลุ้นรับของที่ระลึก 5,000 คน/วัน และหากเข้าไปร่วมกิจกรรมกับบูธต่างๆ ที่มี 42 บูธ ก็จะมีของที่ระลึกมอบให้อีกด้วย

ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ร่วมสนุกเท่านั้น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ยังสามารถเข้ามาเรียนรู้งานชลประทานผ่านทางสื่อรูปแบบต่างๆ ด้วย และต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตอบรับการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมสนุก ทำให้มียอดผู้เข้าชมกว่า 2.6 ล้าน และยอดผู้ลงทะเบียนถึง 24,922 ราย นับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน จนถึงเวลา 10.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน

วิษณุ'รับขาดงบ เลือกตั้งท้องถิ่นไร้อนาคต

เพราะถูกโยกไปแก้โควิด ฝ่ายค้านรุมสวดตามหลัง สนธิรัตน์งดพูดการเมือง

“วิษณุ”ยอมรับเตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นมา 6 เดือนแล้ว แต่ติดปัญหาโยกงบฯไปแก้โควิด ยังไม่ฟื้นงบเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่นไปต้นปีหน้าหรือไม่ ในขณะที่ฝ่ายค้านรุมย่ำขาดความจริงใจต่อประชาชน ด้าน “สนธิรัตน์” ขอยุติปมการเมือง มุ่งหน้าทำงาน ▶ ต่อ : เลือกตั้งท้องถิ่น -หน้า 10

เลือกตั้งท้องถิ่น

ให้สมกับภาระหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจาก “บ๊ิกตู-ประชาชน”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งกทม. และการเลือกตั้งท้องถิ่น ในระดับต่างๆ ทั่วประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นว่า เรื่องนี้ต้องถามกระทรวงมหาดไทย แต่ประเด็นสำคัญคือ ต้องมีความพร้อมในด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ และต้องพิจารณาความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ความพร้อมด้านงบประมาณ รวมถึงต้องฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนด้วย

ยอมรับว่า มีการเตรียมความ

พร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นมา 6 เดือนแล้ว แต่งบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับจัดการเลือกตั้ง ถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 ส่วนจะต้องมีการตั้งงบฯใหม่และส่งผลให้การเลือกตั้งยืดออกไปถึงปี 2564 หรือไม่นั้น นายวิษณุกล่าวว่า ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นของท้องถิ่น แต่รัฐจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลางของ กกต. ดังนั้นจะดำเนินการอย่างไรต้องสอบถามจากกระทรวงมหาดไทย หากกระทรวงมหาดไทยพร้อม ก็เสนอมายัง กรม. เพื่อพิจารณาว่า จะเลือกตั้งท้องถิ่นที่ไหนบ้าง หลังจากนั้นส่งเรื่องไปยังกกต. เพื่อพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการนำร่องเลือกตั้งท้องถิ่นที่ไหนก่อนหรือไม่ นาย

วิษณุกล่าวติดตลกว่า จะมีนำร่องที่เขต 4 จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อม พร้อมกล่าวต่อว่า ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ กกต. จาก กทม.จะไปเตรียมการเรื่องรับสมัครที่ลำปาง แต่เมื่อไปถึงก็ต้องถูกกักตัว 14 วัน ซึ่งโควิดก็ถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง นายวิษณุปฏิเสธแสดงความเห็นว่า แนวโน้มจะไปจัดเลือกตั้งท้องถิ่นต้นปีหน้าเลยหรือไม่

พท.ยาร์ฐูไม่ยอมให้มีเลือกตั้ง

ประเด็นดังกล่าว นายสุทิน กลังแสง สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า เราตั้งข้อสังเกตมาแต่ต้นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงจังในการกระจายอำนาจ จึงไม่เห็นถึงความสำคัญในการเลือกตั้งท้องถิ่น ฉะนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมีความพยายามจะหาข้ออ้างเพื่อเลื่อนออกมาเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดข้ออ้างจึงอาจจะมีการเลือกตั้ง ซึ่งในขณะนี้ก็ได้ข้ออ้างใหม่ คือการระบาดของโควิด-19

“ที่รัฐบาลไม่ยอมให้มีการเลือกตั้ง ต้องดูที่ต้นทาง ทั้งนี้ มีการพูดคุยกันในกรม.แก้ไขรัฐธรรมนูญ มองว่ารัฐบาลไม่ยอมให้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นในประเทศ ไม่ยอมให้อำนาจมาถึงประชาชน จึงเกิดการบงกชการกระจายอำนาจ ไม่ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้มองว่าไม่ใช่แค่การเลือกตั้งท้องถิ่น หากดูทุกกระทรวง ทบวง กรมที่เคยกระจายอำนาจออกไป ก็ถูกดึงกลับมาหมด เช่น กระทรวงศึกษาธิการ จะเห็นว่ามีการตั้งศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการเขต ศึกษาธิการจังหวัด

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 15 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14293

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 10

Col.Inch: 128.14 Ad Value: 115,326

PRValue (x3): 345,978

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'วิษณุ' รับขาดงบเลือกตั้งท้องถิ่นไร้อนาคต

ทับซ้อนกัน ผมรู้มานานแล้วว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เกิดขึ้นง่ายๆ และที่คาดกันว่าจะเกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนก.ค. ผมว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะได้ข้ออ้างโควิด-19 รวมถึงการอ้างเรื่องงบประมาณนั้นมองว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆ งบประมาณไม่ใช่ปัญหา ท้องถิ่นก็จัดเตรียมงบประมาณที่ใช้ในการเลือกตั้งไว้อยู่แล้ว นอกจากนี้หากงบประมาณไม่พอ ส่วนกลางจะจัดงบเพิ่มเติมให้ ดังนั้นการที่อ้างว่างบท้องถิ่นนำไปใช้เกี่ยวกับโควิด-19 นั้น ผมมองว่าเป็นเพียงข้ออ้าง" นายสุทิน กล่าว

ชี้รัฐบาลตบหน้าประชาชน

นายวิษณุ นุญชัยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวว่า คำตอบของรองนายกฯ วิษณุ บ่งบอกถึงทัศนคติราชการรวมศูนย์ ที่ผ่านมาในช่วงวิกฤติโควิด-19 น่าจะให้เห็นปัญหาหลายอย่างแล้วว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลไม่ทั่วถึงไม่สามารถจัดการอะไรได้เลย รัฐบาลเป็นรัฐบาลของกรุงเทพมหานครเท่านั้น และหากเรามีการเลือกตั้งท้องถิ่นมีตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ดูแลจัดการเชื่อมโยงกับรัฐเพื่อแก้ปัญหา ประชาชนจะไม่ถูกทอดทิ้งและเดือดร้อนถึงเพียงนี้ อีกทั้งเหตุการณ์ไวรัสโควิดระบาดควรเป็นฉากสะท้อนให้

รัฐเร่งจัดการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นโดยเร็วด้วยซ้ำ แต่รองนายกฯ ส่งสัญญาณเช่นนี้

"ผมมองว่าไม่ต่างกับการเดินไปตบหน้าประชาชน หน้าซ้ายยังโยนภาระให้ประชาชนว่าการที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้โดยเร็วเพราะนำเงินมาเยียวยาประชาชนหมดแล้ว ทั้งนี้เชื่อว่าทุกประเทศประสบปัญหาวิกฤติต่างๆ ไม่ว่าจะโรคระบาด ภัยธรรมชาติ พิษเศรษฐกิจกันอยู่แล้ว แต่ฝ่ายบริหารที่ดีควรมีการจัดการและวางแผนการทำงานพร้อมรับมือได้ทุกรูปแบบคำตอบของรองนายกฯ วิษณุ เหมือนยอมรับกลายเป็นว่าฝ่ายบริหารห่วยแตก ถือเป็นข่าววันหยุดที่อ่านแล้ว

หดหูใจยิ่งหนัก เพราะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เคยสำนึก รัฐบาลไม่เคยเข้าใจความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชน" นายวิษณุ กล่าว

ปปชร.หนุนบักป้อมนั่งหัวหน้า

นายไพฑูริย์ นิตติตะวัน สส.บัญชีรายชื่อและรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน (ปปชร.) กล่าวถึงความคืบหน้าและความชัดเจนเรื่องการเลือกหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค ว่าคงมีการพูดคุยและหารือเรื่องนี้กันหลังวันที่ 19 มิถุนายน ที่เป็นการประชุมกรรมการกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อย่างเป็นทางการเบื้องต้น กำหนดไว้วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม และเมื่อมีความชัดเจนเรื่องวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุมต่างๆ แล้ว เข้าใจว่าคงมีการหารือภายหลังจากนั้นว่าจะเสนอชื่อบุคคลใด สมาชิกท่านใด เป็นหัวหน้าพรรค เลขานุการพรรค กรรมการบริหารพรรค

เมื่อถามว่า กระแสข่าวเรื่องกลุ่มก้อนต่างๆ ภายในพรรค ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายไพฑูริย์กล่าวว่า ยืนยันว่าพรรคพลังประชาชนเป็นพรรคที่มีเอกภาพมากที่สุด ส่วนที่ปรากฏเป็นข่าวก็เป็นปกติของพรรคการเมือง เป็นการรวมกลุ่มกันของสส.เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเทียบกับพรรคอื่น พรรคพลังประชาชนมีสส. 100 กว่าคน มีความเป็นเอกภาพที่สุดโดยเฉพาะในขณะนี้ เมื่อถามย้ำถึงกระแสข่าวการแบ่งกลุ่มของสส.กทม. นายไพฑูริย์กล่าวว่า เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนเท่านั้นเอง ตอนนี้พรรคมีเอกภาพสูงสุดหลังจากมีความชัดเจนแล้วว่าจะมีการประชุมใหญ่

"กระแส สส.พรรคพลังประชาชนทั้งหมด อยากขอให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นหัวหน้าพรรค เพื่อช่วยนำพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง มั่นคง มี

เอกภาพ และร่วมสนับสนุนการทำงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้อย่างเต็มที่และดีมากขึ้น สส.ทั้งหมดรักและเคารพในตัวของท่าน พล.อ.ประวิตร จึงอยากขอให้ท่านมาเป็นหัวหน้าพรรค เพื่อประโยชน์กับพรรค ส่วนท่านจะยอมรับคำร้องขอหรือไม่ เป็นดุลพินิจของท่าน" นายไพฑูริย์ กล่าว

'สนธิรัตน์'งดจ้อ-เดินหน้าทำงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และรักษาการเลขาธิการพรรคพลังประชาชน กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคพลังประชาชนว่า ขอยุติปมประเด็นการเมือง ขอมุ่งหน้าทำงานให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจจากนายฯและประชาชน ซึ่งขณะนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น บล็อกเชน เข้ามาช่วยวางรากฐานการยกระดับศักยภาพด้านพลังงาน ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เป็นความหวังในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาจากโควิด-19 แล้ว เทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ทำให้เกิดความ เป็นธรรมในการแข่งขันและความสมดุลต่อภาคอุตสาหกรรม รวมถึงทำให้ธุรกิจปาล์มมีการผลิตและเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต การแก้ไขปัญหาลำค่าน้ำมันต้องขับเคลื่อนไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเกษตรกร เราใช้มิติพลังงานแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรและโอกาสที่จะขยายไปสู่พืชพลังงานตัวอื่น เช่น อ้อยและมันสำปะหลัง

ปชป.บอกนายกฯพอใจจรินทร์

นายนิรศ ขำนุรักษ์ สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ เดินหน้าหาตลาดยางพารา ไม้ยางพารา และพืชเกษตรอื่น หลังจากต้องชะลอไปบ้าง อันเนื่องจากการระบาดของไวรัส

โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก มีเป้าหมายเป็นตลาดขนาดใหญ่ทั้งจีน และอินเดีย และอีกหลายตลาด ซึ่งเชื่อว่าราคาพืชผลทางการเกษตรจะกลับดีขึ้น สำหรับยางพารา เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ที่ช่วยกันโครงการนำยางพารามาใช้ทำวัสดุอุปกรณ์ในโยบายถนนปลอดภัยซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ และที่ผ่านมาที่ช่วยกันทำให้เกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้นมาโดยลำดับ

'แรมโบ้' หนุนซูเปอร์โพล

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี แสดงความเห็นด้วยกับผลสำรวจความคิดเห็น "ซูเปอร์โพล" ที่ประชาชนส่วนใหญ่ ขอคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตามศาสตร์พระราชฯ ไม่ถอนทุนคืนไม่มีประวัติค้างพร้อย เข้าช่วยงานนายกรัฐมนตรี โดยตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน จะเห็นว่าได้เลือกคนที่ถูกต้องและตรงกับงาน เพราะทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน จนสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ของประเทศได้ดีขึ้นในหลายๆ เรื่อง ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไวรัสโควิด วิกฤตด้านเศรษฐกิจ แต่ประเทศไทยสามารถฝ่าฟันให้ดีขึ้นตามลำดับ

ขณะเดียวกัน นายกษัยเน้นย้ำในเรื่องของการปราบปรามการทุจริต และการบริหารงานต้องโปร่งใส ยิ่งในกรม.รัฐบาลชุดนี้ นายกษัยห้ามมีการทุจริตเด็ดขาด จนทำให้รัฐบาลมีภาพพจน์ที่ดีในสายตาประชาชน จนทำให้ผลโพลล์หลายสำนักประชาชนมีความชื่นชมว่านายกษัยและกรม.บริหารงานได้ดีมาก ปราศจากข้อกล่าวหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ยังเป็นที่น่าสนใจที่ผลสำรวจความคิดเห็นระบุว่ากลุ่มคนที่จะกระโดดหนีนายกษัยเป็นกลุ่มแรกหากเกิดปัญหาคือสส.ที่ปากบอกรักษาคนตอนที่นายกษัยมีอำนาจหากมีสส.ลักษณะดังกล่าวจริงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แต่ในความเห็นส่วนตัวตนยังมั่นใจว่าจะไม่มีปรากฏการณ์เช่นนั้นเพราะ สส.ในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่ควรที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 1 ปีของรัฐบาล สส.ในสังกัดฝ่ายรัฐบาลทุกคนร่วมมือกันช่วยงานรัฐบาลและยื่นเคียงข้างนายกษัยด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่เพราะจิตวิญญาณการเป็นสส.คือผู้รับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาติ เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี นายกษัยได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศและประชาชน ซึ่งรัฐบาลเพียงลำพังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะต้องได้รับความร่วมมือจากสส.ทุกคนทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคนด้วย

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 15 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14293

Col.Inch: 14.58 Ad Value: 13,122

ภาพข่าว: แสดงวิสัยทัศน์

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 39,366

คลิป: ชาว-ดำ



แสดงวิสัยทัศน์ : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำทีมผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ แถลงวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มจีดีพีประเทศและเพิ่มรายได้เกษตรกรและผู้ประกอบการ

ดีเดย์ปิดอ่าวไทย15มิย.พื้นฟูสัตว์น้ำพื้นที่8จว.

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า กรมประมงประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2563 จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 : วันที่ 15 มิถุนายน -15 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเริ่มจากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตร ช่วงที่ 2 : วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือบางส่วน

ของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ จะเชิงเตรา และชลบุรี โดยเริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตร โดยมีการกำหนดให้ใช้เครื่องมือและวิธีการประมงที่สามารถทำการประมงได้ ดังนี้

- 1.อวนลากแผ่นตะเภาที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียว ขนาดต่ำกว่า 20 ตันกรอส ให้ทำการประมงได้เฉพาะเวลากลางคืนและนอกเขตทะเลชายฝั่ง
2. อวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกล ขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส มีขนาดช่องตาอวนตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไป ความยาวอวนไม่เกิน 2,000 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลำ ทั้งนี้ ห้ามทำประมงโดยวิธีล้อมติดตา หรือวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
- 3.อวนติดตาชนิด อวนปู อวนกุ้ง อวนหมึก
- 4.อวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้



บัญชา สุขแก้ว

ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ให้ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 5.ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป และใช้ทำประมงไม่เกิน 300 ลูก ต่อเรือประมง 1 ลำ ทำประมงในเขตทะเลชายฝั่งได้ 6.ลอบปูที่มีขนาดช่องตาห้องลอบตั้งแต่ 2.5 นิ้วขึ้นไป และใช้ทำประมงเกินกว่า 300 ลูก ต้องทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง

7.เครื่องมือลอบหมึกทุกชนิด 8.ขั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบการทำประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง 9.เครื่องมือคราดหอย โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำประมงของเครื่องมือประมงคราดหอย ที่ห้ามใช้ทำประมงในที่จับสัตว์น้ำรวมด้วย 10.เครื่องมืออวนรุนเคย โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรฯที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด

เงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาทำประมงที่ผู้ทำประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำประมงต้องปฏิบัติตามด้วย 11.จัน ขอบ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนบก ขอบ ลอบ จมวก 12. เครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช่ประกอบเรือกลขณะทำประมง 13.การใช้เรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าไม่ถึง 280 แรงม้า โดยใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีใช้เครื่องมือทำการประมงบางประเภทที่ถูกกำหนดเป็นประมงพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ที่ออกตามความในมาตรา 5 และต้องมีใช้การใช้เครื่องมือทำการประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากระดักที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) รวมทั้งเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ที่ออกตามมาตรา 71 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับการใช้เครื่องมือในข้อ 2 3 4 5 6 และ 7 จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ที่กำหนด และเครื่องมือที่ใช้ทำประมงต้องไม่ใช่เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำประมงตามมาตรา 67 มาตรา 69 หรือ มาตรา 71 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในส่วนบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ล้านบาท ตามขนาดของเรือประมงหรือปรับ 5 เท่า ของมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้ว

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 15 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14293

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 52.25

Ad Value: 47,025

PRValue (x3): 141,075

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดีเดย์ปิดอ่าวไทย15มิย.ฟื้นฟูสัตว์น้ำพื้นที่8จว.

แต่อย่างไรจะสูงกว่า และเครื่องมือประมง สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ทำผิด หรือได้มาโดยการกระทำผิดจะถูกปรับและต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมาจากข้อมูลการศึกษาและสำรวจปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำหลังมาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ผลการจับปลาเศรษฐกิจปรับตัวสูงขึ้น 1.6 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงก่อนมาตรการ โดยกลุ่มปลาเศรษฐกิจที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ปลามงโกรย ปลาหลังเขียว และปลาทู แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของปลาทู สัตว์น้ำสำคัญทางเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรจะเป็น จะเห็นได้ว่า ผลผลิตโดยรวมสอดคล้องกับผลการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัตว์น้ำ ที่อพยพตามห้วงเวลาในแต่ละพื้นที่ กล่าวคือ ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในมีสัตว์น้ำขนาดก่อนเริ่มสืบพันธุ์อยู่อาศัยจำนวนมาก จากผลสำรวจทางวิชาการพบปลาทูในเขตอ่าวไทยรูปตัว ก ผังตะวันตก (พื้นที่ปิดอ่าวช่วงที่ 1) มีขนาดเฉลี่ย 13 – 14 เซนติเมตร หรือ ที่ชาวประมงเรียก ปลาสาว ยังไม่สามารถสืบพันธุ์วางไข่ได้ ซึ่งปลาทูกลุ่มนี้จะอพยพเข้ามาอาศัยในพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก ตอนเหนือ (พื้นที่ปิดอ่าวช่วงที่ 2) และพบว่ามีความเฉลี่ย 16-18 เซนติเมตร ถือว่าเป็นแม่ปลาที่พร้อมผสมพันธุ์และจะกลับลงไปวางไข่บริเวณอ่าวไทยตอนกลาง (มาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง)ปีถัดไป ดังนั้นจึงควรคุ้มครองสัตว์น้ำเหล่านี้มิให้ถูกจับก่อนมีโอกาสผสมพันธุ์และวางไข่หรือถูกจับก่อนวัยอันควร เพื่อเพิ่มขนาดและมูลค่าสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญจะส่งผลให้ปลาทูกลับฟื้นคืนความสมบูรณ์ดั้งเดิม

จากบางกอกน้อยสู่บางพลัด'CPF Food Truck' ส่งอาหารปลอดภัยจากใจ..สู่ชุมชน

เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วที่ “CPF Food Truck” รถสีแดงคาดดำโดดเด่นสะดุดตา นำเมนูอาหารแสนอร่อยไปบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารให้กับพี่น้องประชาชนชาวบางกอกน้อย ในโครงการ “อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” ที่ต่างได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวชุมชน และรถคันนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ “ความสุข” ที่ตอบโจทย์ความ

จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า นับจากกิจกรรมที่บางกอกน้อยที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา รวม 10 ครั้ง และวันนี้ในพื้นที่บางพลัดถือเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นความตั้งใจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับซีพีเอฟแจกอาหารในพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีอาหารกล่องของ CP ที่บริษัทคัดสรรมา



ต้องการของทุกๆ คนได้อย่างแท้จริง

วันนี้ รถ Food Truck ได้ขับเคลื่อนความสุขจากเขตบางกอกน้อย สู่เขตบางพลัดเป็นครั้งแรก เริ่มกิจกรรมกันที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด โดยมีชาวบางพลัด 4 ชุมชนใกล้เคียง ทั้งชุมชนวัดบางพลัด ชุมชนพัฒนาซอย 79 ชุมชนดวงดี และชุมชนคลองสวนพริก มาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบ ไม่ลืมเรื่องของการรักษาระยะห่าง และการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด และชาวซีพีเอฟจิตอาสายังคงพร้อมใจร่วมกันมอบอาหารอุ่นร้อนๆ ให้กับทุกคนเช่นเคย

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

โดยเฉพาะทุกเมนูใช้วัตถุดิบอย่างดี รวมถึงไข่ต้ม CP และน้ำดื่มพร้อมอิมมูร่อย รวมถึงสองพันธมิตรที่ร่วมกิจกรรมกันมาตลอดโครงการ ได้แก่ ไอเอสเอสฯ ที่นำเครื่องต้มมาแจก และ Mc ยีนส์ นำหน้ากากผ้ามาร่วมมอบ โดยหวังว่าการเข้ามาร่วมช่วยเหลือชุมชนและสังคม จะสามารถแบ่งเบาภาระต่างๆ ในช่วงนี้ได้

“ในภาวะเช่นนี้เราได้เห็นความมีน้ำใจของคนไทย ซึ่งทุกคนต่างช่วยกันทำตามมาตรการของรัฐบาล ไม่ให้มีการแพร่กระจายโรค ทุกคนทำ Social Distancing ใส่หน้ากากช่วยกันดูแลตัวเอง หากไม่นับกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม จะเห็นว่ายอดการติดเชื้อเป็นศูนย์

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: ทั่วไป/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 15 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14293

Col.Inch: 92.50 Ad Value: 115,625

หน้า: 19(ล่าง)

PRValue (x3): 346,875

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: จากบางกอกน้อยสู่บางพลัด'CPF Food Truck' ส่งอาหารปลอดภัยจากใจ..สู่ชุมชน



ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมาก ขอเชิญชวนทุกคนช่วยกัน “การต่อยอด” รักษามาตรฐานนี้ไว้ ที่ผ่านมารัฐบาลทำได้ดีมาก ในการดูแลคนป่วยให้หายจากโรคนี้ เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน” ประสิทธิ์ กล่าว

สำหรับ CPF Food Truck ซีอีโอ ซีพีเอฟบอกว่า เป็นรถที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ มีระบบอุ่นร้อนได้ครั้งละ 100 แพ็ก เพื่อให้อาหารที่ทุกคนได้ทานถูกสุขอนามัย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ เมื่ออาหารที่ผลิตขึ้นมาอย่างดี จึงต้องการควบคุมตลอดกระบวนการเพื่อรักษาคุณภาพอาหาร เมื่อถึงจุดแจกก็อุ่นร้อนทำให้อาหารสะอาดปลอดภัยและอร่อย

กัญมณี เดชประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตบางพลัด กล่าวว่า สถานการณ์โควิด ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนว่างงานเพิ่มขึ้น ปัญหาปากท้องจึงตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ผ่านมามีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือชุมชนในเขตบางพลัดบ้าง วันนี้การที่ซีพีเอฟ นำรถ Food Truck เข้ามาแจกอาหารถึงมือประชาชนทุกคนดีใจมาก ที่ได้รับอาหารที่ปลอดภัยและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีสำหรับชาวบางพลัด ขอขอบคุณที่มาช่วยกันในยามยากเช่นนี้

ส่วน **ศิโรรัตน์ วิเศษวิทย์สกุล** หนึ่งในชาวซีพีเอฟจิตอาสา บอกว่า ขอขอบคุณบริษัทที่จัดกิจกรรมนี้ ทำให้ได้มีโอกาสร่วมนำอาหาร

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: ไร่ดี/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 15 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14293

หน้า: 19(ล่าง)

Col.Inch: 92.50

Ad Value: 115,625

PRValue (x3): 346,875

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: จากบางกอกน้อยสู่บางพลัด'CPF Food Truck' ส่งอาหารปลอดภัยจากใจ..สู่ชุมชน

ปลอดภัยมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชน และมีส่วนช่วยเหลือคนไทยที่ตอนนี้ต้องประสบกับปัญหาโควิด-19 ซึ่งจะมาร่วมกิจกรรมต่อๆ ไปอีกขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

โครงการ “อาหารปลอดภัย จากใจ...สู่ชุมชน” ที่ชาวซีพีเอฟจิตอาสา นำรถ CPF Food Truck เคลื่อนที่ไปมอบความสุข ในทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ในเขตบางกอกน้อย บางพลัด ห้วยขวาง บางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม รวม 6 เขต นอกจากโครงการในกรุงเทพฯ แล้ว ในอนาคตมีแผนขยายไปต่างจังหวัดเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

ชงขอรบ.2หมื่นล้านปลุกเที่ยว จ่าย40%ค่าที่พัก-ตัวเครื่องบิน

เข้า'กก.กลั่นกรอง'วันนี้ ลุ้นแพร่เวลบบับเบิล17มีย. ต่างชาติมาไทยวันละพัน

รองโฆษกรัฐบาลเผย'แพร่เวล บับเบิล'
พื้นที่ท่องเที่ยว ชงเข้า'ศบค.'อนุมัติ 17
มีย. ประเมินระยะแรกให้ต่างชาติเข้า
ไทยวันละ 1 พันคน กนอ.จัดโปรโมชัน
ดึงภาคธุรกิจลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (อ่านต่อหน้า 8)



ดร.ศิริ สไตรสรณกุล

ต่อจากหน้า 1

ปลุกเที่ยว

แพร่เวลบบับเบิลเข้าไทยวันละพัน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน น.ส.ไตรศุลี
ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจ
ประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา มั่นใจในศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
และการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ของ
ไทย จึงได้ผลักดันแพร่เวล บับเบิล หรือการ
จับคู่ประเทศเชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง
ประเทศที่สามารถจัดการโรคโควิด-19 ได้ดี
เท่ากัน เป็นความร่วมมือในลักษณะทวิภาคี
ด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ทั่วโลกกำลังหัน
มาสนใจ ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ใน
หลายประเทศเริ่มดีขึ้น

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ล่าสุด ที่ประชุม
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)
ได้เห็นชอบในหลักการแล้ว ซึ่งตอนนี้อยู่
ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงการต่างประเทศหารือเพื่อหา
ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการ อาทิ แนวทาง
การเจรจากับประเทศกลุ่มเป้าหมาย ข้อ
ปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด
ก่อนเสนอ ศบค.พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 17
มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ รูปแบบแพร่เวล บับเบิลระยะ
แรกจะเปิดรับกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มที่ต้องการ
เข้ามารักษาพยาบาลในไทย คาดว่าจะมีชาว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณวันละ 1,000
คน เมื่อดำเนินการไประยะหนึ่ง หากพบว่า
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี ก็จะพิจารณา
ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ เข้ามาตามลำดับ

มั่นใจมาตรการคุมเข้มโควิด

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า การเปิดรับนักท่องเที่ยว
เที่ยวตามแนวทางแพร่เวล บับเบิล จะไม่มี
การกักตัว 14 วัน แต่มีมาตรการอื่นรองรับ
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
โดยเริ่มจากการเลือกประเทศกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความปลอดภัย สามารถควบคุมโรคได้ดี
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางออกจาก
ประเทศต้นทางและตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทาง
ถึงไทย อาจกำหนดพื้นที่ที่ยังห้ามนักท่องเที่ยว
เดินทางไป มีการติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชัน
ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทย เป็นต้น

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ประเทศไทย
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง
แม้เจอสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็สามารถ
รับมือได้เป็นอย่างดี จึงเชื่อว่าด้วยศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวและความสามารถด้าน
สาธารณสุขของไทย จะกระตุ้นให้ชาวต่างชาติ
มองเป็นจุดแข็งของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น
และการท่องเที่ยวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้น
ตัวได้เร็ว เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก
เริ่มดีขึ้น

ททท.ลุ้น3แพคเกจท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า วันที่ 15
มิถุนายน คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ ที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เป็นประธาน
จะพิจารณาแพคเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว โดย
ตนจะเข้าไปให้ข้อมูลเพราะเป็นการใช้เงินกู้
หากคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบตามที่
เสนอจะนำเข้าไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
พิจารณาวันที่ 16 มิถุนายน

“แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมไว้ 3 แผน
ได้แก่ แพคเกจกำลังใจ แพคเกจเราไป
เที่ยวกัน และแพคเกจเที่ยวบ้านสุข ระยะ

ดำเนินการ 4 เดือน หรือช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม วงเงิน 20,000 ล้านบาท คาดว่าจะทำให้กิจกรรมท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น เงินสะพัดทั้งทางตรงและทางอ้อมประมาณ 50,000 ล้านบาท” นายยุทธศักดิ์กล่าว

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า รายละเอียด 3 แพคเกจ ประกอบด้วย แพคเกจกำลังใจ เพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด-19 อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1.2 ล้านคน โดยสนับสนุนงบศึกษาดูงานแบบอบรมสัมมนา ผ่านผู้ประกอบการนำเที่ยวในประเทศ เช่น บริษัททัวร์และรถเช่า ใช้งบ 2,400 ล้านบาท หรือรัฐบาลจ่ายเงินให้ 2,000 บาทต่อคน

นายยุทธศักดิ์กล่าวต่อว่า แพคเกจเราไปเที่ยวกัน ช่วยเหลือโรงแรมและที่พักที่ถูกกฎหมาย เป็นระบบร่วมกันจ่ายหรือ co-payment เป้าหมายห้องพัก 5 ล้านห้อง รัฐบาลช่วยจ่าย 40% หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ผู้ที่จะได้รับสิทธิต้องเป็นคนไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป และแพคเกจเที่ยวปันสุข ช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งการดำเนินการจะคล้ายกับแพคเกจเราไปเที่ยวกัน แต่ใช้เงินสำหรับซื้อตั๋วเครื่องบิน เป็นโครงการ co-payment ระหว่างนักท่องเที่ยวและรัฐบาล โดยผู้ให้บริการออกค่าตัว 60% รัฐบาลให้ส่วนลด 40%

“ในส่วนของรายละเอียดของแต่ละแพคเกจที่เสนอไปอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จึงต้องรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อีกครั้ง” นายยุทธศักดิ์กล่าว

เชียร์จับคู่เที่ยวไทยเที่ยวเอเชีย

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ในส่วนของการจับคู่ประเทศที่สามารถจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี เพื่อแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว หรือทราเวล บับเบิล ล่าสุดนายกรัฐมนตรีคำสั่งให้ตั้งคณะทำงานร่วม 4 กระทรวงคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำรายละเอียดและวิธีปฏิบัติ เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชุดเล็ก วันที่ 17 มิถุนายนนี้ โดยมีเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต่อมีหนังสือเชิญ

เดินทางจากบริษัทในเมืองไทย ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ปลอดจากโควิด-19 อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง เมื่อเข้ามาเมืองไทยก็ปลอดการกักตัว 14 วันทั้งขาเข้าและขาออก

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ททท.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงการต่างประเทศ เร่งศึกษาถึงขั้นตอนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างระมัดระวังภายใต้มาตรฐานสุขอนามัยใหม่ หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยและหลายๆ ประเทศเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น จึงเริ่มมองถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติกลับมาเที่ยวไทยอีกครั้ง โดยประเทศต้นทางจะต้องเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ต่ำ และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกับประเทศไทย คาดว่ากลุ่มประเทศแรกๆ ที่จะเจรจาด้วยคือประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เตือนสศช.รอบคอบผ่านงบฟื้นฟู

ว่าที่ ร.อ.จิตร ศิริธรรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย เปิดเผยถึงกรณีการยื่นของบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 4 แสนล้านบาท ภายใต้กรอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ผ่านสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ที่กำหนดปิดรับคำขอใช้งบประมาณในวันที่ 15 มิถุนายน และที่ยื่นขอมากสุดในกลุ่มแผนงานหรือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน กว่า 4.6 แสนล้านบาทแล้วนั้น คงต้องรอดูการพิจารณาของ สศช.ว่าจะสามารถ

ตอบโจทย์ที่จะใช้งบประมาณเพื่อการบรรเทาและลดความเดือดร้อนประชาชน รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากที่สุด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรแต่ต้องดูว่าโครงการเกิดการจ้างงานในระดับชุมชน ซึ่งบางส่วนที่ได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาทต่อเนื้อที่ 3 เดือน ที่จะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม จากนั้นอาจยังไม่มียาได้หรือยังถูกเลิกจ้างก็ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวต่อไป เงินที่ลงในส่วนนี้ก็จะช่วยได้มากหากมีการว่าจ้างแรงงานเหล่านี้ โดยไม่ควรกังวลว่าเป็นการเชื่อมถนนที่ขาดตอน 1-2 กิโลเมตร หรือทำท่าเรือ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เพราะขณะนี้เชื่อว่าอาจหวังการท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่ได้เต็มร้อยอย่างในอดีต แม้จะมีการส่งเสริมในเร็วๆ นี้เพราะการระบาดของโควิด-19 วิธีการท่องเที่ยว

เที่ยวเชื่อว่าเปลี่ยนไป ดังนั้น ต้องทำอะไรให้คนมีเงินใช้ประจำวันก่อนและกระตุ้นการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยกันเอง

จ่าย100ควรเห็นผล30-40

“วิกฤตโควิดประเมินว่าจะมีผลต่อการจ้างงาน และการฟื้นเศรษฐกิจเหมือนปี 2562 คงต้องใช้เวลา 2-3 ปี ดังนั้นต้องรอบคอบ และจะอย่างไรให้ช่วงนี้คนมีรายได้ ก็อยากฝากให้ สศช.รอบคอบในการดูโครงการพื้นฐานเฉพาะหน้าก่อน ส่วนโครงการพื้นฐานระยะกลางหรือใหญ่ที่ตกไปจากงบประมาณปกติแล้วนำมาแทรกไว้ก็ควรให้รอไปก่อนและใช้งบประมาณปกติแทนดีกว่า และอยากให้ดูว่างบที่จ่ายไปนั้นกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากที่เคยเป็นอย่างไร มองว่าใช้งบรัฐไป 100 บาท แต่ได้คืนสู่เศรษฐกิจผ่านการค้า บริการ หรือท่องเที่ยว 10-20 บาท ก็ให้เพิ่มเป็น 30-40 บาทแทน ต้องยอมรับว่าวิกฤตโควิดจะทำให้วิถีเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม ดังนั้นแต่ละโครงการที่เห็นชอบต้องตอบโจทย์ได้ตรงกับสถานการณ์เพื่อการฟื้นฟูรายได้และพยุงไม่ให้เกิดการตกงานหรือพยุ่งเศรษฐกิจไม่ได้ตกไปกว่านี้ รวมถึงจนเจือภาคเกษตร ที่เป็นหลักของประเทศด้วย” ว่าที่ ร.อ.จิตรกล่าว

แนะเตรียมแผนรับโควิดระลอก2

ว่าที่ ร.อ.จิตรกล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้อาคารค้าไทยได้รวบรวมส่งถึงรัฐบาลแล้วว่ามีโครงการและกลุ่มใดที่รัฐต้องเข้ามาดูแลและเร่งใช้งบประมาณช่วยเหลือ จากนั้นที่รัฐต้องดูแลด้วยคือข้าราชการชั้นผู้น้อย ให้คงอัตราจ้างและรายได้ไม่ให้อดลง และเข้มงวดต่อมาตรฐานการดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างให้กับมาระลอก 2 ซึ่งเอกชนก็ยังห่วงหลังเปิดทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม และเกิดการระบาดในรอบ 2 อาจรุนแรงมาก เพราะอาจต้องล็อกดาวน์อีกครั้งไม่รู้นานแค่ไหน รัฐบาลดวงกว้างและเป็นเวลาเท่าไร ที่สำคัญรัฐจะมีงบประมาณที่เพียงพอจากไหนมาดูแล

“อย่างการเปิดเรียนในเดือนกรกฎาคมตอนนี้ทางจังหวัดก็มีการพูดคุยกันว่าจะดูแลกันอย่างไร หากเด็กเล็กมีไข้ขึ้นสูง พร้อมกันจำนวนมาก โรงเรียนจะดูแลและปฏิบัติอย่างไร ให้ทันทั่วทั้ง ต่างจากแง่ธุรกิจเมื่อเกิดปัญหาที่สั่งปิดได้เลย มีหลายเรื่องที่ทางปฏิบัติหลังปลดล็อกแล้วต้องรีบเคลียร์และทดลองการแก้ปัญหาเสมือนจริงไว้ด้วย”

ว่าที่ ร.อ.จิตรภัฏ

เปิด9บิกโปรเจกต์ขอใช้งบฟื้นฟู

จากการเข้าตรวจสอบการของบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงิน 4 แสนล้านบาท ภายใต้กรอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ผ่านสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ มีกำหนดปิดรับคำขอของบประมาณในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เปิดให้หน่วยงานต่างๆ ยื่นโครงการเข้ามาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน พบว่ามีโครงการยื่นเสนอเข้ามา 34,263 โครงการวงเงิน 841,269 ล้านบาท มีโครงการเกี่ยวข้องกับสร้างถนน กว่า 1.2 หมื่นโครงการ โครงการขอใช้เงินภายใต้กระทรวงมหาดไทยกว่า 3 หมื่นโครงการ

ทั้งนี้พบว่าโครงการขนาดใหญ่ที่ยื่นของงบประมาณ เป็นโครงการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอในนามของสำนักงานรัฐมนตรี 2 โครงการวงเงินกว่า 1.5 แสนล้านบาท ประกอบด้วย โครงการพลิกฟื้นธุรกิจเอสเอ็มอีที่เป็นเอ็นพีแอล ให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ 1 แสนล้านบาท โครงการฟื้นฟูศักยภาพธุรกิจเอสเอ็มอีที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน 5 หมื่น

นอกจากนี้ มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยของกระทรวงการคลัง ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท ได้รับการผลักดันจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานของเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 4.2 หมื่นล้าน โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดโควิด-19 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท, โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงิน 2.7 หมื่นล้านบาท, โครงการไทยเที่ยวไทยไป EEC ของสำนักงานรัฐมนตรี 2.6 หมื่นล้านบาท, โครงการสร้างงาน สร้างรายได้ : หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย 2.4 หมื่นล้านบาท, โครงการยก

ระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 หมื่นล้านบาท, โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 จุดเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1.9 หมื่นล้านบาท

พณ.ทำโครงการขอเอื้อยงบ6พันล.

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโครงการของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะเสนอขอใช้เงินงบประมาณจากงบฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท เพื่อมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยขณะนี้นักกรมต่างๆ ในสังกัด ได้นำเสนอโครงการเข้ามาแล้ว มีมูลค่ารวมเบื้องต้นกว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่มีเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาต่อไป

ค้าภายในมากสุดยื่น5พันล้าน

แหล่งข่าวกล่าวว่า หน่วยงานที่ขอใช้งบประมาณมากที่สุด คือ กรมการค้าภายใน ประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการช่วยเหลือสินค้าเกษตร เช่น ผลไม้ โดยจะช่วยด้านกระจายผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด จากแหล่งผลิตสู่ปลายทาง การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งผ่านห้าง ตลาดกลาง ตลาดสด และการผลักดันการส่งออก มีเป้าหมายคือ ตลาดจีน และจะเน้นการสร้างแบรนด์ประเทศไทย รวมทั้งจะเข้าไปช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ผ่านโครงการธงฟ้า โดยจะมีจุดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ทั้งร้านค้า รถเร่ เพื่อให้ผู้ผลิตขายสินค้าได้ และประชาชนซื้อสินค้าได้ในราคาถูก

แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับหน่วยงานที่มีโครงการขอใช้งบรองลงมา คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เสนอโครงการพัฒนาร้านโชห่วย ให้มีความเข้มแข็ง โดยจะเข้าไปปรับโฉมร้านค้าให้เป็นร้านโชห่วยที่ทันสมัย หรือสมาร์ตโชห่วย การพัฒนาสินค้าโอท็อป และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสินค้า

โอท็อป การพัฒนาการค้าออนไลน์ โดยการเข้าไปช่วยพัฒนาเกษตรกร และผู้ประกอบการ

การชุมชน ให้สามารถจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ การพัฒนาธุรกิจชุมชน และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ มีงบประมาณรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ส่วนหน่วยงานอื่นๆ เสนอของบประมาณไม่มาก ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เสนอโครงการพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทั้งการเพิ่มจำนวนการขึ้นทะเบียน GI ของจังหวัดต่างๆ ให้มีจำนวนมากขึ้น การช่วยพัฒนาสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหีบห่อ การช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า GI เพื่อให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย วงเงินประมาณ 50 ล้านบาท, กรมการค้าต่างประเทศ เสนอโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรม วงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรกับผู้ผลิต และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เสนอโครงการช่วยเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศด้วยเอฟทีเอ ประมาณ 20 ล้านบาท

ขณะที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เสนอของบประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อใช้ทำโครงการพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัดที่ยากจนเรื้อรัง ให้สามารถค้าขายออนไลน์ได้ เหมือนกับที่อาซิบาบาได้เข้าไปช่วยชาวชนบทที่ห่างไกล และยากจนให้ขายสินค้าออนไลน์ และอีกโครงการเป็นการทำสำรวจข้อมูลครัวเรือนเศรษฐกิจฐานราก โดยจ้าง อสม.ทำทั่วประเทศ เพื่อสำรวจสถานะและการใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อประกอบการจัดทำนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในอนาคต

'สนธิรัตน์' ลั่นกรม.เคาะพีดีพี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่า ล่าสุดคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด สศช.) ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแล้ว โดย

จะนำเสนอแผนดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 มิถุนายนนี้ โดยโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นหนึ่งในแผน บรรจุการรับซื้อไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่ปี 2563-67 ไว้หลังจาก ครม.อนุมัติแล้วจะเดินหน้าได้ทันที เพราะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เตรียมขั้นตอนไว้ทั้งหมดแล้ว อาทิ ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศเชิญชวนการเปิดรับซื้อไฟฟ้า นำร่องโครงการควิกวิน ภายในมิถุนายน

เร่งทำแพคเกจฟื้นฟูด้านพลังงาน

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ด้านการของประมาณของ พ.ร.ก.เงินกู้ที่กันเงินไว้ 4 แสนล้านบาท เพื่อจัดทำมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลายของกระทรวงพลังงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแพคเกจแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านพลังงานที่เน้นการดูแลเศรษฐกิจ โดยจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาพเศรษฐกิจหลังโควิด พฤติกรรมของคน

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการโซลาร์ภาคประชาชน เพื่อจูงใจบ้านที่อยู่อาศัยติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่อยู่อาศัย (โซลาร์รูฟท็อป) มากขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขโครงการโซลาร์ภาคประชาชนปัจจุบัน ยื่นขอเสนอรับซื้อไฟผลิตจากโซลาร์รูฟท็อปในส่วนที่ผลิตแล้วเหลือใช้อัตรา 1.68 บาทต่อหน่วย จึงไม่จูงใจประชาชน ดังนั้น จะปรับราคารับซื้อ

เพิ่มขึ้น อาทิ 2.00-2.20 บาทต่อหน่วยได้หรือไม่ โดยจะเปิดระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญหรือกูรู ที่เกี่ยวข้อง 20-30 คน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ก่อนนำมาปรับปรุงเงื่อนไขให้เกิดแรงจูงใจเข้าร่วมโครงการต่อไป

หนุนทุกบ้านติดโซลาร์เซลล์

“จะสนับสนุนให้ทุกบ้านติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อผลิตใช้ไฟ และเหลือก็ขาย ทดลองนำร่องเป็นโซนนิ่ง เริ่มในพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีความเหมาะสมก่อน แต่เวลานี้ต้องปรับเงื่อนไขส่งเสริมให้ประชาชนมาติดโซลาร์ เพราะเงื่อนไขเดิม ภาครัฐซื้ออาจต่ำเกินไป ปีที่ผ่านมาคนเข้าร่วมโครงการแค่ 3-4 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ ดังนั้นจะเชิญกูรูมาระดมความคิดเห็น ซึ่งการเพิ่มราคาซื้อต้องไม่กระทบกับค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ปีนี้ตั้งเป้าควรเพิ่มเป็น 50

เมกะวัตต์ ปีหน้าเป็น 100-200 เมกะวัตต์” นายสนธิรัตน์กล่าว

รายงานข่าวจาก พพ.กล่าวว่า พพ.ได้ประกาศแผนรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ประเภทควิกวิน ผ่านทางเว็บไซต์ www.dede.go.th กำหนดขั้นตอนการรับซื้อไฟฟ้า อาทิ ให้ส่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ให้ กกพ. พิจารณาภายในเมษายน 2563, กกพ.จะออกประกาศเชิญชวนการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการควิกวิน ภายในมิถุนายน, เปิดรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ระยะเวลากภายใน 1 เดือน, พิจารณาผลการคัดเลือกและส่งรายชื่อให้ กกพ.ออกประกาศ ภายในระยะเวลา 1 เดือน, กกพ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 และผู้ได้รับการคัดเลือกลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใน 30 ธันวาคม 2563

กนอ.จัดโปรกระตุ้นลงทุนนิคมฯ

น.ส.สมจินต์ พิลิก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจที่จะมาลงทุน ล่าสุด กนอ.ได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่คืนในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย 1.ยกเว้นค่าเช่าที่ดินในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน 2.ยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสสิ่งอำนวยความสะดวกในปีแรก นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน โดยมีเงื่อนไขต้องมีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกินระยะเวลา 30 ปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่นๆ ที่ กนอ.กำหนด รวมทั้งต้องทำสัญญาเช่าที่ดินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

“โปรโมชันการเช่า/จองเช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วที่ กนอ.จัดทำขึ้นมุ่งส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ลดต้นทุนการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสสิ่งอำนวยความสะดวก ในขณะที่ กนอ.บริการเต็ม 100% คาดว่าจะจูงใจนักลงทุนหันมาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วเพิ่มมากขึ้น” น.ส.สมจินต์กล่าว

มะกันประท้วงยาวกระทบส่งออกไทย

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและรองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า เหตุการณ์ประท้วงในสหรัฐ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนผิวสี ที่เกิดขึ้นปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเริ่มลุกลามบานปลายเป็นการก่อกองจลาจลไป

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ปลูกเที่ยว

ทั่วประเทศ จนช่วงต้นเดือนมิถุนายน รัฐบาลกลางสหรัฐต้องประกาศมาตรการเคอร์ฟิวเป็นการให้อำนาจผู้ว่าการแต่ละมลรัฐตัดสินใจและให้ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งมีหลายมลรัฐเริ่มทยอยประกาศเคอร์ฟิวอย่างต่อเนื่อง เบื้องต้นยังประเมินค่อนข้างยาก แต่เอกชนเริ่มมีความกังวลด้านการขนส่งสินค้าในประเทศ ที่จะชนจากท่าเรือไปยังจุดกระจายสินค้าและจุดจำหน่ายสินค้าได้หรือไม่ แม้ขณะนี้ระบบขนส่งสามารถทำได้ยังเป็นปกติ

“หากการประท้วงยืดเยื้อยาวนานออกไป จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐรอบที่สอง ต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่มีความแน่นอน และสหรัฐยังเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก โดยประเมินผลกระทบของโควิดทำให้เศรษฐกิจสหรัฐไตรมาสแรกติดลบถึง 4.8% ต่ำสุดในรอบหลายสิบปี ประกอบกับประมาณการของธนาคารโลก คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้ น่าจะติดลบ 6.1% โดยการส่งออกของสหรัฐเดือนเมษายนติดลบแล้วกว่า 20.5% ต่ำสุดในรอบ 10 ปี ส่วนการนำเข้าของสหรัฐ ติดลบ 13.7% ต่ำสุดรอบ 10 ปีเช่นกัน เมื่อประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกอย่างสหรัฐติดลบย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้” นายวิศิษฐ์กล่าว

ศก.สหรัฐเปราะบางรุนแรงขึ้น

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนความเปราะบางทางเศรษฐกิจของสหรัฐค่อนข้างรุนแรง รวมกับเหตุการณ์จลาจลเป็นเหตุให้ต้องประกาศเคอร์ฟิวใน

หลายมลรัฐ เป็นการซ้ำเติมธุรกิจภายในสหรัฐ นักอีกระลอก อาทิ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม ห้างค้าปลีก ธนาคาร สำนักงานต่างๆ จำเป็นต้องปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย โดยการส่งออกของไทยโดยรวม ตลาดสหรัฐ จะมีสัดส่วนประมาณ 12% หรือมีมูลค่าส่งออกกว่า 3.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ ส่งออกไปสหรัฐจะขยายตัวบวก 4.6% แต่หักยานพาหนะซ่อมระหว่างไทยกับสหรัฐ เหลือเฉพาะรายการสินค้าพบว่าติดลบถึง 16% จากการส่งออกสินค้าหลัก ลดลง อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยานพาหนะและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์และส่วนประกอบ เป็นต้น หากการประท้วงยืดเยื้อ 1-2 เดือนต่อเนื่องในระยะต่อไปจะกระทบต่อการส่งออกไทยไปสหรัฐจะยิ่งได้

กังวลชะลอซื้อและยึดชำระหนี้

“ตอนนี้กำลังติดตามเรื่องกำลังซื้อและการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ พบว่าเริ่มหดตัวอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการปิดกิจการหรือธุรกิจชั่วคราวในหลายเมืองก็จะมีผลต่อกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในสหรัฐ แต่ภาคการผลิต ภาคบริการขนส่งระหว่างประเทศของสหรัฐ ยังสามารถดำเนินกิจกรรมได้ในระดับปกติ แต่อาจปรับคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระหนี้ในลักษณะสัญญาณระยะยาวขึ้น ย่อมกระทบต่อภาคธุรกิจสหรัฐและผู้ส่งออกของไทย คงต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหารือกับภาครัฐต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น” นายวิศิษฐ์กล่าว

ผู้ส่งออกของไทย คงต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหารือกับภาครัฐต่อเนื่อง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น” นายวิศิษฐ์กล่าว

แผนฟื้นฟูรพท.ลุ่มบอร์ตผ่านม.ย.นี้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คนใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ร.ฟ.ท.นั้น เดิมก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่งแผนการฟื้นฟูได้เสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือชูปเปอร์บอร์ด ไปแล้ว แต่เมื่อตนเข้ามารับตำแหน่ง ตามกฎแล้วผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่ต้องเสนอแผนการทำงานในแต่ละปีว่าจะไปในทิศทางใด โดยก่อนหน้าได้เสนอแผนในการฟื้นฟูองค์กรเข้า

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ซึ่งมีการประชุมทุกสัปดาห์แล้ว รอเพียงมติบอร์ดเห็นชอบ จึงสามารถบอกทิศทางในการดำเนินงานของ รฟท.ได้ต่อไป

“ขณะนี้ ผมได้มีการเสนอแผนฟื้นฟูให้กับบอร์ด รฟท.ได้รับทราบแล้ว โดยนำแผนฟื้นฟูเดิมที่เคยผ่านชูปเปอร์บอร์ดไปแล้วมาปรับให้มีความสอดคล้อง และเป็นปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งการจัดทำแผนฟื้นฟูในครั้งนี้จะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขององค์กรให้ได้มากที่สุด แต่อย่างไรก็ดี ยอยากให้ทางบอร์ดพิจารณาแผนที่ผมได้เสนอไปใหม่ให้แล้วเสร็จก่อน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนมิถุนายนนี้” นายนิรุฒกล่าว

ลงลึกเจาะดูบริหารทรัพย์สิน

นายนิรุฒกล่าวว่า ในกรณีที่แผนดำเนินการผ่านความเห็นชอบของบอร์ดแล้วว่ารฟท.จะเดินหน้าต่อไปอย่างไร หากทุกเรื่องที่เสนอไปผ่านความเห็นชอบทั้งหมด อาจต้องมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อช่วยกันทำให้ทุกแผนที่เสนอไปเดินหน้าโดยเร็ว เรื่องนี้เป็นโจทย์สำคัญที่ต้องดำเนินการ ส่วนแผนฟื้นฟูกิจการปัญหาหลัก คืองบประมาณที่จะนำมาฟื้นฟู โดย รฟท.ต้องเตรียมแผนในการจัดหา และอาจต้องมีการดูแลรายละเอียดในส่วนของการบริหารทรัพย์สินให้มากขึ้นต่อไป

1ต.ค.เริ่มลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมเตรียมออกประกาศกรมสรรพากรลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) จากเดิม 3% เหลือ 2% ระหว่าง 31 ต.ค. 2563-31 ธ.ค.2564 โดยให้ธนาคารพาณิชย์เป็นตัวกลางในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ e-Withholding Tax ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเก็บหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ในรูปแบบกระดาษอีกต่อไป เพราะธนาคารจะเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรโดยตรง เพราะข้อมูลจะถูกบันทึกอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้กระบวนการคำนวณภาษีและการจ่ายภาษีคืนรวดเร็วขึ้น

“วิธีนี้ช่วยให้ธนาคารและบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ลดต้นทุนค่ากระดาษที่ต้องพิมพ์เป็นจำนวนมาก จากเดิมหากไปใช้บริการการเงินที่ธนาคาร จะมีการหักภาษี ณ

ที่จ่ายไว้ ซึ่งธนาคารจะต้องพิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาให้ผู้ให้บริการเก็บไว้ เพื่อนำไปยื่นกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีช่วงท้ายปี ซึ่งประชาชนบางรายอาจทำหาย หรือบางรายเมื่อถึงเวลาชำระภาษี อาจจะมีใบหักภาษี ณ ที่จ่ายอยู่เพราะได้รับตั้งแต่ต้นปี ทำให้เกิดความยุ่งยากในการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล” นายเอกนิติกล่าว

นายเอกนิติกล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์แล้วกว่า 90% เหลืออีกจำนวน 10% ที่ยังส่งแบบชำระภาษีรูปแบบเดิมอยู่ ส่วนในปีนี้กรมสรรพากรคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้วประมาณ 2.8 ล้านราย คิดเป็น 95% ของจำนวนผู้ที่ขอคืนภาษี 2.91 ล้านแบบ หรือคิดเป็นวงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท ส่วนนิติบุคคลกรมสรรพากรคืนภาษีไปแล้วกว่า 28,000 ล้านบาท

ธนารักษ์สร้างที่พักชรก.ไม่ถึงล้าน

นายยุทธนา หิมมากรูณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการของบริษัท กล่าวว่า แผนการที่จะให้บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกเหนือจากการจัดสร้างศูนย์ราชการ เพื่อให้ส่วนราชการเช่าใช้ประโยชน์แล้ว คือ ส่วนหนึ่งของแผนการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกรมธนารักษ์ ซึ่งปัจจุบันบริษัท นำส่งรายได้เข้าคลังปีละประมาณ 100 ล้านบาท ตนมีเป้าหมายให้สามารถนำส่งให้ได้ 1 พันล้านบาท ในอนาคต หรือเพิ่มขึ้น 10 เท่าตัว ด้วยการขยายธุรกิจของบริษัทออกไปให้กว้างขวางขึ้น

ทั้งนี้ มีแผนสร้างห้องชุดอยู่อาศัยให้กับข้าราชการ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพิ่มรายได้ดังกล่าว โดยเป้าหมายต้องการสร้างห้องชุดราคาต่ำ ในเขตเมืองที่มีระบบคมนาคมสะดวก ในระยะแรกมีเป้าหมายที่จะสร้างอาคารชุด 12 ตึก ในกรุงเทพฯ 3 ตึก นนทบุรี 3 ตึก และจังหวัดอื่นๆ อีก เช่น อุตรดิตถ์ เป็นต้น

1หมื่นยูนิตผ่อนไม่เกิน4พันบ.

นายยุทธนา กล่าวว่า ราคาห้องชุดจะเป็นราคาที่ข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่มีรายได้ระดับ 15,000 ถึง 16,000 บาท สามารถเข้าถึงได้ โดยราคาต่อห้องชุดจะอยู่ที่ 999,999 บาท มี

ผ่อนชำระเดือนละไม่เกิน 4 พันบาท ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร ขนาดความสูงของตึก 7 ชั้น ซึ่งจะมีพื้นที่ต่อตึกไม่เกิน 4 พันตารางเมตร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีชั้นตอนการขอทำอีเอเอ ทั้งนี้ กรมจะเปิดตัวโครงการต้นเดือนกรกฎาคมนี้ และคาดตอกเสาเข็มปลายเดือนกรกฎาคม สำหรับโครงการห้องชุดเพื่อข้าราชการจะใช้ที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์ในการก่อสร้าง ดังนั้น ผู้ซื้อโครงการจึงอยู่ในฐานะผู้เช่า โดยอายุการเช่า 30 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้ ทั้งนี้ กรมขอให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เข้า

มาเป็นผู้ให้กู้ ในโครงการนี้ ในอัตราดอกเบี้ย 3% โดยผู้กู้สามารถกู้ได้เต็ม 100% ของราคาห้องชุด โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินดาวน์ เนื่องจากข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้แน่นอน แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามนำไปให้เช่าช่วง เพื่อสนับสนุนนโยบายของ ก.พ. ที่มีโครงการให้ข้าราชการ Work From Home ดังนั้นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของบริษัท อาจกำหนดพื้นที่กลางหนึ่งชั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในโครงการทำงานที่บ้าน

นายยุทธนา กล่าวว่า สำหรับการจัดสรรให้ข้าราชการเช่าโครงการนั้นเงื่อนไขเดิมกำหนดให้ข้าราชการของกระทรวงการคลัง มีสิทธิเช่าในสัดส่วน 70% ของทั้งหมด ที่เหลือ 30% เป็นข้าราชการกระทรวงอื่นๆ แต่เงื่อนไขใหม่ จะกลับกันคือให้สิทธิข้าราชการกระทรวงการคลัง 30% ข้าราชการกระทรวงอื่น 70% เพื่อเป็นการกระจายสิทธิไปให้ข้าราชการกระทรวงอื่นๆ มาก

อว.เปิด'สร้างงานเฟส2'3.2หมื่นคน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 883,386,000 บาท ให้ อว.ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด จำนวน 70 แห่ง ดำเนินการโครงการ อว.สร้างงานระยะที่ 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวม 32,718 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 โดยจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ ให้แก่แรงงานตามภารกิจเฉพาะของ

หน่วยดำเนินการภายใต้ อว. ที่จะดำเนินการในลักษณะการช่วยงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท

นายสุวิทย์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 16-17 มิถุนายนนี้ จะเดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างงาน ระยะที่ 1 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.ขอนแก่น ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และจะประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีประเด็นหารือ คือ การร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ในโครงการจ้างงานของ อว.และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาล

บุรีรัมย์ไม่เกี่ยวขอ50ล.จัดบอล

กรณีนายจิรัฐ ทองสุวรรณ ส.ส. ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล อภิปรายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติด่วนการพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยตั้งคำถามคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาโครงการใช้เงินกู้ จะพิจารณาและมีเกณฑ์การตัดสินใจ เลือกโครงการที่จะได้รับงบอย่างไร พร้อมกับระบุตัวอย่างโครงการที่มีการเสนอขอรับงบ อาทิ โครงการไทยเที่ยวไทยไปอีอีซี จัดให้เด็กไปทัศนศึกษาสวนนงนุช เล่นน้ำที่สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์ก วงเงิน 265 ล้านบาท หรือการแข่งขันฟุตบอลการกุศลนัดพิเศษอีอีซี 4 เล้า ระหว่างชลบุรีเอฟซี ระยองเอฟซี ฉะเชิงเทราเอฟซี และบุรีรัมย์ยูไนเต็ด วงเงิน 50 ล้านบาทนั้น

ล่าสุดสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ฯระบุผ่านเพจสโมสรว่า #อย่าเสนอโครงการมั่วๆ สโมสรบุรีรัมย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรับรู้เกี่ยวกับการใช้งบ 50 ล้าน เพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลตามที่เป็นข่าว หากมีการนำสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ไปแอบอ้าง เพื่อขอของบประมาณทางสโมสรฟุตบอลจะดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ชาวคนไทยปรับเจตคติเคารพความเป็นมนุษย์

น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรี ความเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม และสถาบันครอบครัว(สค.)กระทรวงการพัฒนาสังคม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558” ใน 6 ประเด็น ได้แก่ และความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา 1.การแต่งกาย2.การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม3.การประกาศรับสมัครงานและการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา 24 กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน 4.การใช้ถ้อยคำภาษาและกิริยาท่าทางและ หน่วยงาน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริม เอกสารต่างๆ5.การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ6.การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงานภายหลัง มีการประกาศเจตนารมณ์ สค.ได้ขยายผลขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวง อธิบดี สค.กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐอีก 14 แห่งที่ร่วม ประกาศเจตนารมณ์ ได้แก่ สำนักงานปลัด (สป.) กระทรวงมหาดไทย สป.กระทรวงแรงงาน สป.กระทรวงวัฒนธรรม สป.กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และพรรคประชาธิปัตย์ โดยมี 6 หน่วยงานที่ประกาศครบทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ สป.กระทรวงมหาดไทย สป.กระทรวงแรงงาน สป.กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และพรรคประชาธิปัตย์ สำหรับเจตนารมณ์ที่หน่วยงาน ประกาศมากที่สุด คือ ข้อ 3.การประกาศรับสมัครงานและการกำหนด คุณสมบัติผู้สมัครงาน และล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงนามใน ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและ จัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างบรรทัดฐานปรับเจตคติของคนในสังคมไทย ให้เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม.